

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2566 บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด) ได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว เนื่องจาก 1) บริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทั้งหมดได้ ทำให้พนักงานบางส่วนร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้จ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระและพนักงานได้หยุดปฏิบัติงาน ซึ่งการหยุดปฏิบัติงานของพนักงานอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาจ้าง เรียกร้องค่าเสียหาย และฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทร่วม รวมถึงไม่จ่ายชำระค่าบริการที่ค้างชำระ และ 2) คณะกรรมการของบริษัทร่วมทั้งหมด 3 ท่าน ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งกันในการบริหารงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ได้มีมติให้เสนอขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมด จำนวน 14,700 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1 บาท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ ในบริษัทร่วมได้อีก และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น ในราคาทั้งสิ้น 1 บาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 122.94 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 126.47 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แยกแสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### การรับรู้รายได้จากการให้บริการและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการที่เป็นมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจำนวน 57.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวม การคำนวณมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื่องจากอัตราค่าบริการมีหลายอัตราและขึ้นอยู่กับลักษณะงานให้บริการแต่ละสัญญา และเอกสารการควบคุมภายในที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับการให้บริการแต่ละวันมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้การรวบรวมเอกสารดังกล่าวอาจไม่ครบถ้วนและ/หรือคำนวณมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินอาจไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน โดย

- ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ
- ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้จากการให้บริการ
- ตรวจสอบรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินกับเอกสารที่ใช้บันทึกระยะเวลาและปริมาณงานที่ทำเสร็จ อัตราค่าบริการและลักษณะงานที่กำหนดในสัญญาว่าจ้าง
- ทดสอบการคำนวณจำนวนเงินของรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

### การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงาน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัท มีเครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 21.32 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 181.63 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ และเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในงานให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหน่วยงานการให้บริการตามที่ตั้งของลูกค้าเป็นจำนวนมาก และงานให้บริการต้องนำสินทรัพย์ดังกล่าวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามที่ถูกลูกค้ากำหนด ดังนั้นสินทรัพย์ดังกล่าวจึงอาจเกิดการสูญหายได้ง่ายข้าพเจ้า จึงพิจารณาความมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์โดย

- ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
- ตรวจสอบนับเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน ณ วันสิ้นงวด กับทะเบียนคุมเครื่องมือและอุปกรณ์

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น) ข้าพเจ้า คาดว่าข้าพเจ้าจะ ได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสมและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกิดจากการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		
	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	32,055,031.48	35,252,439.44	19,867,610.81	26,279,941.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	104,382,193.57	98,332,580.35	95,045,871.69	92,754,000.91
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	7	57,451,478.43	60,177,575.00	57,506,063.48	60,191,788.92
สินค้าคงเหลือ		8,743,931.00	7,735,226.76	4,887,594.06	4,437,124.64
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>202,632,634.48</b>	<b>201,497,821.55</b>	<b>177,307,140.04</b>	<b>183,662,855.56</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	8	17,178,250.48	18,158,065.57	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	0.00	122,935,115.86	0.00	126,466,276.77
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	0.00	0.00	32,263,430.00	26,663,430.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	130,715,432.06	145,242,935.64	129,880,927.07	144,087,666.32
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	12	16,375,162.74	14,653,868.09	16,375,162.74	14,653,868.09
ค่าความนิยม	13	4,844,339.37	4,844,339.37	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	14	3,499,524.18	2,085,292.72	3,499,524.18	2,085,292.72
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	6,328,499.32	3,101,832.46	6,644,632.13	3,404,918.65
ภาษีเงินได้รอการขอลด		9,630,574.86	7,475,047.77	9,621,934.33	7,466,491.95
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่					
เงินสดที่เป็นหลักประกัน		0.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	511,158.66	811,508.66	511,158.66	811,508.66
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>189,082,941.67</b>	<b>322,318,006.14</b>	<b>198,796,769.11</b>	<b>328,649,453.16</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>391,715,576.15</b>	<b>523,815,827.69</b>	<b>376,103,909.15</b>	<b>512,312,308.72</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		
	2566	2565	2566	2565	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	14,377,456.78	7,741,711.57	14,377,456.78	7,741,711.57
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	44,929,882.52	42,906,337.34	44,377,338.81	43,870,602.18
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	19	3,389,118.07	3,185,562.40	3,389,118.07	3,185,562.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		449,058.23	354,741.24	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>63,145,515.60</b>	<b>54,188,352.55</b>	<b>62,143,913.66</b>	<b>54,797,876.15</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	6,280,241.05	3,444,016.73	6,280,241.05	3,444,016.73
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	20	23,664,943.96	20,009,067.38	23,534,070.61	19,902,113.23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,928,289.69	2,995,000.00	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>32,873,474.70</b>	<b>26,448,084.11</b>	<b>29,814,311.66</b>	<b>23,346,129.96</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>96,018,990.30</b>	<b>80,636,436.66</b>	<b>91,958,225.32</b>	<b>78,144,006.11</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	98,568,485.00	98,568,485.00	98,568,485.00	98,568,485.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้น หุ้นละ 1 บาท	98,568,485.00	98,568,485.00	98,568,485.00	98,568,485.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	75,175,543.40	75,175,543.40	75,175,543.40	75,175,543.40
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10,680,188.03	10,680,188.03	10,680,188.03	10,680,188.03
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,346,848.50	10,346,848.50	10,346,848.50	10,346,848.50
ยังไม่ได้จัดสรร	100,909,420.34	242,992,040.47	89,374,618.90	239,397,237.68
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	201,493.95	0.00	0.00	0.00
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>295,881,979.22</b>	<b>437,763,105.40</b>	<b>284,145,683.83</b>	<b>434,168,302.61</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(185,393.37)	5,416,285.63	0.00	0.00
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>295,696,585.85</b>	<b>443,179,391.03</b>	<b>284,145,683.83</b>	<b>434,168,302.61</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>391,715,576.15</b>	<b>523,815,827.69</b>	<b>376,103,909.15</b>	<b>512,312,308.72</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขายและให้บริการ	427,591,979.87	455,373,732.25	404,996,658.60	420,753,963.62
ต้นทุนขายและให้บริการ	(316,927,395.07)	(322,348,815.78)	(306,298,734.58)	(296,026,500.79)
กำไรขั้นต้น	110,664,584.80	133,024,916.47	98,697,924.02	124,727,462.83
รายได้อื่น	3,016,031.63	2,300,191.91	3,439,127.10	3,156,326.98
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(12,373,714.28)	(9,916,737.05)	(9,719,456.82)	(8,457,509.82)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(236,588,953.60)	(110,568,782.80)	(236,678,153.29)	(109,066,291.51)
(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) กลับรายการ	(7,092,735.10)	9,371,083.36	(7,092,735.10)	9,371,083.36
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(142,374,786.55)	24,210,671.89	(151,353,294.09)	19,731,071.84
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.00	(4,111,261.95)	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	(1,079,320.13)	(728,443.50)	(1,075,849.66)	(726,345.06)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(143,454,106.68)	19,370,966.44	(152,429,143.75)	19,004,726.78
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	23 2,317,800.01	(1,389,424.65)	3,186,139.46	(704,777.81)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(141,136,306.67)	17,981,541.79	(149,243,004.29)	18,299,948.97
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(791,793.53)	6,042,996.83	(833,188.51)	6,042,996.83
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	0.00	580,101.04	0.00	0.00
- (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	45,295.02	(363,425.83)	53,574.02	(363,425.83)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(746,498.51)	6,259,672.04	(779,614.49)	5,679,571.00
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(141,882,805.18)	24,241,213.83	(150,022,618.78)	23,979,519.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(141,336,121.62)	17,856,192.25	(149,243,004.29)	18,299,948.97
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	199,814.95	125,349.54	0.00	0.00
รวม	<u>(141,136,306.67)</u>	<u>17,981,541.79</u>	<u>(149,243,004.29)</u>	<u>18,299,948.97</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(142,082,620.13)	24,115,864.29	(150,022,618.78)	23,979,519.97
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	199,814.95	125,349.54	0.00	0.00
รวม	<u>(141,882,805.18)</u>	<u>24,241,213.83</u>	<u>(150,022,618.78)</u>	<u>23,979,519.97</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(1.43)	0.18	(1.51)	0.19
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	98,568,485	98,568,485	98,568,485	98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**งบการเงินรวม (บาท)**

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				องค์ประกอบอื่นของ			ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนสำรอง	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สำรองจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
				ยังไม่จัดสรร		ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทใหญ่		
	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	242,992,040.47	0.00	437,763,105.40	5,416,285.63	443,179,391.03
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,493.95	201,493.95	(5,801,493.95)	(5,600,000.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00	(141,336,121.62)	0.00	(141,336,121.62)	199,814.95	(141,136,306.67)
	0.00	0.00	0.00	0.00	(746,498.51)	0.00	(746,498.51)	0.00	(746,498.51)
	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	100,909,420.34	201,493.95	295,881,979.22	(185,393.37)	295,696,585.85
	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	238,587,773.18	0.00	433,358,838.11	3,790,916.09	437,149,754.20
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,020.00	1,500,020.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,711,597.00)	0.00	(19,711,597.00)	0.00	(19,711,597.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856,192.25	0.00	17,856,192.25	125,349.54	17,981,541.79
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259,672.04	0.00	6,259,672.04	0.00	6,259,672.04
	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	242,992,040.47	0.00	437,763,105.40	5,416,285.63	443,179,391.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .....

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกณิษฐ์ สารภาพ )

กรรมการตามอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม	กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือต้นงวด 2566	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	239,397,237.68	434,168,302.61
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :						
ขาดทุนสำหรับปี	0.00	0.00	0.00	0.00	(149,243,004.29)	(149,243,004.29)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	0.00	0.00	0.00	0.00	(779,614.49)	(779,614.49)
ยอดคงเหลือปลายงวด 2566	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	89,374,618.90	284,145,683.83
ยอดคงเหลือต้นงวด 2565	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	235,129,314.71	429,900,379.64
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :						
เงินปันผลจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,711,597.00)	(19,711,597.00)
กำไรสำหรับปี	0.00	0.00	0.00	0.00	18,299,948.97	18,299,948.97
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679,571.00	5,679,571.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 2565	98,568,485.00	75,175,543.40	10,680,188.03	10,346,848.50	239,397,237.68	434,168,302.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิติ พิฬารสกุล และ นางสาวกฤษณ์ สุรภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(141,136,306.67)	17,981,541.79	(149,243,004.29)	18,299,948.97
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)</b>				
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	11,158.48	41,188.11	11,158.48	41,188.11
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	6,269,299.02	(9,371,083.36)	6,269,299.02	(9,371,083.36)
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(13,051.24)	55,898.81	(13,051.24)	55,898.81
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง	2,688,100.39	11,495,896.14	2,647,729.26	11,314,154.02
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(500,000.00)	18,583,723.23	(500,000.00)	18,583,723.23
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม	123,169.12	0.00	123,169.12	0.00
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	122,935,115.86	0.00	126,466,276.77	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	1,751,443.20
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.00	4,111,261.95	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา	26,056,936.46	22,275,339.24	25,646,322.04	21,853,941.54
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	5,979,593.16	1,003,082.70	6,132,912.59	1,073,302.62
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย(กลับรายการ)	(6,728.76)	1,642,191.74	(6,728.76)	1,642,191.74
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(14,552.60)	0.00	(14,552.60)	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	512,968.54	425,016.13	512,968.54	425,016.13
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,829,380.87	1,825,669.50	2,767,537.16	1,799,127.25
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	1,079,320.13	728,443.50	1,075,849.66	726,345.06
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(2,317,800.01)	1,389,424.65	(3,186,139.46)	704,777.81
	24,496,602.75	72,187,594.13	18,689,746.29	68,899,975.13
<b>การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์</b>				
<b>ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(11,857,370.57)	(11,919,068.81)	(8,057,900.26)	(8,955,267.76)
สินค้าคงเหลือ	(995,653.00)	2,746,689.19	(437,418.18)	1,672,300.42
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	1,021,542.96	(19,003,783.56)	0.00	0.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด				
ที่เป็นหลักประกัน	3,010,000.00	(3,010,000.00)	3,010,000.00	(3,010,000.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	300,355.00	(27,287.84)	300,355.00	(88,427.84)
<b>การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน</b>				
<b>ดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,020,062.11	2,915,609.44	1,503,253.56	2,811,608.35
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(66,710.31)	2,995,000.00	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	18,928,828.94	46,884,752.55	15,008,036.41	61,330,188.30
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(530,133.33)	0.00	(530,133.33)	0.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(514,484.62)	(208,110.49)	(514,484.62)	(208,110.49)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(6,044,164.00)	(5,914,680.09)	(5,274,824.45)	(5,387,528.33)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้	3,119,382.07	0.00	3,119,382.07	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>14,959,429.06</b>	<b>40,761,961.97</b>	<b>11,807,976.08</b>	<b>55,734,549.48</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับคืนตราสารทุนของกิจการอื่น	0.00	130,664,562.16	0.00	130,664,562.16
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น	0.00	(10,000,000.00)	0.00	(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทร่วม	0.00	(145,050,000.00)	0.00	(145,050,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	(5,600,000.00)	(3,499,980.00)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,543,801.31	5,652,028.20	1,308,401.31	5,231,130.92
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(14,246,969.16)	(12,786,938.99)	(14,075,038.50)	(12,400,667.73)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(472,710.28)	(1,074,750.00)	(472,710.28)	(1,074,750.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	(1,507,200.00)	(61,950.00)	(1,507,200.00)	(61,950.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(14,683,078.13)</b>	<b>(32,657,048.63)</b>	<b>(20,346,547.47)</b>	<b>(36,191,654.65)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,635,745.21	7,741,711.57	6,635,745.21	7,741,711.57
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,509,504.10)	(3,271,391.36)	(4,509,504.10)	(3,271,391.36)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	0.00	(19,711,597.00)	0.00	(19,711,597.00)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	1,500,020.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,600,000.00)	0.00	0.00	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(3,473,758.89)</b>	<b>(13,741,256.79)</b>	<b>2,126,241.11</b>	<b>(15,241,276.79)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(3,197,407.96)</b>	<b>(5,636,343.45)</b>	<b>(6,412,330.28)</b>	<b>4,301,618.04</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>35,252,439.44</b>	<b>40,888,782.89</b>	<b>26,279,941.09</b>	<b>21,978,323.05</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>5 32,055,031.48</b>	<b>35,252,439.44</b>	<b>19,867,610.81</b>	<b>26,279,941.09</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..... กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**1. ข้อมูลทั่วไป**

- 1.1 บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107550000220 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552
- 1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และสำนักงานสาขา จำนวน 2 สาขา คือ 1) ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ 2) ตั้งอยู่เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำ ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฎหมาย

**2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

**2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

- 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

### 3. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

3.1 งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท"

3.2 งบการเงินรวมของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงและรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

	จดทะเบียน		สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)		ประเภทธุรกิจ
	ในประเทศ		2566	2565	
<b>บริษัทย่อย</b>					
Qualitech Myanmar Company Limited	สาธารณรัฐ แห่งสหภาพ เมียนมาร์		80.00	80.00	ให้บริการงานวิศวกรรม ความปลอดภัยใน ประเทศพม่า และประกอบธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท คูเวลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ไทย		99.99	99.99	ขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ให้บริการด้านวิศวกรรมตรวจสอบ
บริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ไทย		99.99	70.00	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่น
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แอม โซลูชั่นส์ จำกัด (หมายเหตุ 9)	ไทย		0.00	49.00	ให้บริการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการซื้อและการขาย เช่าและ บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด (หมายเหตุ 9)	ไทย		0.00	40.00	วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ปรับปรุง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

- 3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สำหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
- 3.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ยอดค่าไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
- 3.5 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 มีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวน 149,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 37.33 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 99.99 (หมายเหตุ 10)

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ มีส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

	หน่วย: บาท
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	<u>19,338,466.61</u>
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ซื้อ (ร้อยละ 29.99)	5,801,493.95
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>(5,600,00.00)</u>
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	<u>201,493.95</u>

- 3.6 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง มีทุนจดทะเบียน จำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.998

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย เนื่องจากกรรมการท่านหนึ่งที่เสนอให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แล้ว

#### 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1 รายได้จากการให้บริการ กลุ่มบริษัท พิจารณาว่าสัญญาบริการโดยส่วนใหญ่ มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามภาระเดียว จึงรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามระยะเวลาหรือปริมาณงานที่ทำเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

- 4.1.2 รายได้จากการขาย กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาขายโดยส่วนใหญ่ มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามภาระเดียว จึงรับรู้รายได้จากการขายดังกล่าว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว สำหรับสัญญาขายที่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าเงินทุน โดยมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามการส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุนให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุนให้กับลูกค้าแล้ว
- 4.1.3 รายได้คอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุนจะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเป็นรายได้โดยวิธีอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริงตามเกณฑ์คงค้างและเป็นระบบไปตลอดระยะเวลาของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.4 เงินปันผลรับ กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิรับเงินปันผล
- 4.1.5 กลุ่มบริษัท รับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกำหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันฝากและไม่มีข้อกำหนดในการเบิกใช้
- 4.3 ลูกหนี้การค้า/สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  
4.3.1 ลูกหนี้การค้า/สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเพื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน  
4.3.2 กลุ่มบริษัท รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัท ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน
- 4.4 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  
เงินลงทุนในตราสารทุน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- 4.5 สินค้าคงเหลือ  
กลุ่มบริษัท แสดงวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- 4.6 เงินลงทุน  
4.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)  
4.6.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4.7.1 กลุ่มบริษัท แสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการรีดถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท

4.7.2 กลุ่มบริษัท ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น และคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

	<u>จำนวนปี</u>
อาคาร	20
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20
เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน	5
เครื่องมือและอุปกรณ์	5
เครื่องใช้สำนักงาน	3, 5
งานระบบสาธารณูปโภค	5
ยานพาหนะ	5

ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา สำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

ยกเว้นเครื่องมือและอุปกรณ์ข้างบางส่วน กลุ่มบริษัท ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีขอลดลงทวีคูณ เนื่องจากกลุ่มบริษัทเห็นว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ข้างดังกล่าวมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และลักษณะงานของกลุ่มบริษัท ที่ต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ข้างออกไปใช้ในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ของลูกค้า โอกาสที่เครื่องมือและอุปกรณ์ข้างดังกล่าวจะล้าสมัยและเกิดความเสียหาย เนื่องจากใช้ปฏิบัติงานจึงมีความเป็นไปได้สูง

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

4.8 สิทธิประโยชน์การใช้หนี้สินตามสัญญาเช่า

สิทธิประโยชน์การใช้

- 1) กลุ่มบริษัท รับรู้สิทธิประโยชน์การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สิทธิประโยชน์ใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์ใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
- 2) หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ความเป็นเจ้าของในสิทธิประโยชน์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สิทธิประโยชน์ใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่า เริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสิทธิประโยชน์ใช้ หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
- 3) กลุ่มบริษัท ตัดค่าเสื่อมราคาสิทธิประโยชน์ใช้ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิประโยชน์ใช้ หรืออายุสัญญาเช่า ดังนี้

จำนวนปี

ยานพาหนะ

5

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัท รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิทธิประโยชน์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือสัญญาเช่าซึ่งสิทธิประโยชน์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

4.9 ค่าความนิยม

4.9.1 กลุ่มบริษัท บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจ ส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัท จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.9.2 กลุ่มบริษัท แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการค้ำค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการค้ำค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการค้ำค่าเกิดขึ้น

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

กลุ่มบริษัท แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการค้ำค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัท ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง 10 ปี

จำนวนปี

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

10

ไม่มีการตัดค่าตัดจำหน่าย สำหรับสินทรัพย์ระหว่างทำ

4.11 การค้ำค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท ได้สอบทานการค้ำค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัท จะรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำค่าต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการค้ำค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ยกเว้นผลขาดทุนจากการค้ำค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษัท ไม่สามารถกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำค่าดังกล่าวได้ในอนาคต

4.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

#### 4.13 เครื่องมือทางการเงิน

##### การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

- 1) กลุ่มบริษัท จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
- 2) กลุ่มบริษัท รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน และการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียม หรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

##### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัท พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต และการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า หรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

#### 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง ทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



#### 4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### 4.15.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

##### 4.15.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง

กลุ่มบริษัท จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราคงที่อายุงานและปัจจัยอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เพื่อกระจายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจ้างงาน

#### 4.16 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปได้ว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

- 4.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการปรับปรุงโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
- 4.16.3 ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- 4.16.4 สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้ เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันสำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กลุ่มบริษัท มีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสิ้นทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
- 4.16.5 สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
- 4.17 ประมวลการหนี้สิน
- กลุ่มบริษัท จะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมวลการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัท จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมวลการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

#### 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัท กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึง การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญ อย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือ การตั้งราคาผู้ประเมิน ได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน กลุ่มบริษัท ได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัท รับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

#### 4.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ  
( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้า เป็นต้น ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และต้องทบทวนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาษีและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.20 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	314,749.34	267,525.99	285,480.26	207,555.58
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	44,984.73	2,255,746.44	23,000.00	2,234,224.08
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	31,695,297.41	32,729,167.01	19,559,130.55	23,838,161.43
รวม	32,055,031.48	35,252,439.44	19,867,610.81	26,279,941.09

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2565	2564
โอนอุปกรณีสูทธิเป็นสินทรัพย์รอการขาย	(752.88)	(1,167,191.74)
โอนอุปกรณีสูทธิเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	0.00	(610,396.43)
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิเป็นอุปกรณ์	(3,357,521.58)	(1,760,266.83)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,486,178.05	3,224,250.00
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์	996,516.93	935,979.99

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้การค้า	96,383,859.08	93,846,227.16	95,275,606.23	91,031,537.63
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	8,546,040.43	4,886,289.66	8,499,427.34	4,815,788.48
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้า	7,311,306.24	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้สวัสดิการพนักงาน	1,978,608.02	2,705,476.65	1,978,608.02	2,705,476.65
อื่นๆ	3,056,287.35	4,005,136.95	2,186,137.65	1,311,748.22
รวม	117,276,101.12	105,443,130.42	107,939,779.24	99,864,550.98
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า	(12,517,076.67)	(7,110,550.07)	(12,517,076.67)	(7,110,550.07)
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้อื่น	(376,830.88)	0.00	(376,830.88)	0.00
สุทธิ	104,382,193.57	98,332,580.35	95,045,871.69	92,754,000.91

ลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	68,401,776.86	60,063,555.74	67,879,824.51	58,386,340.82
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ				
- น้อยกว่า 3 เดือน	13,326,146.72	24,809,194.82	12,888,515.22	24,036,055.21
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	3,566,088.21	2,842,822.10	3,426,728.21	2,478,487.10
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	904,131.20	139,163.00	894,822.20	139,163.00
- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน	790,862.15	89,924.00	790,862.15	89,924.00
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	9,394,853.94	5,901,567.50	9,394,853.94	5,901,567.50
รวม	96,383,859.08	93,846,227.16	95,275,606.23	91,031,537.63

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 รายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	7,110,550.07	19,390,765.04
หัก โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.00	(8,817,753.07)
หัก ตัดหนี้สูญ	(447,945.36)	(4,129,579.89)
บวก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	5,854,471.96	667,117.99
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>12,517,076.67</u>	<u>7,110,550.07</u>

## 7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

### 7.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
มูลค่างานบริการที่เสร็จ แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	58,069,602.82	63,051,312.45	58,124,187.87	63,065,526.37
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(3,173,334.59)</u>	<u>(4,529,360.59)</u>	<u>(3,173,334.59)</u>	<u>(4,529,360.59)</u>
สุทธิ	<u>54,896,268.23</u>	<u>58,521,951.86</u>	<u>54,950,853.28</u>	<u>58,536,165.78</u>
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา	5,033,595.84	4,134,008.78	5,033,595.84	4,134,008.78
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(2,478,385.64)</u>	<u>(2,478,385.64)</u>	<u>(2,478,385.64)</u>	<u>(2,478,385.64)</u>
สุทธิ	<u>2,555,210.20</u>	<u>1,655,623.14</u>	<u>2,555,210.20</u>	<u>1,655,623.14</u>
รวม	<u>57,451,478.43</u>	<u>60,177,575.00</u>	<u>57,506,063.48</u>	<u>60,191,788.92</u>

### 7.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้า จำนวน 132.67 ล้านบาท และ 130.33 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ : จำนวน 132.67 ล้านบาท และ 130.33 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งกลุ่มบริษัท คาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี (เฉพาะกิจการ : 1 ปี)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

8. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

	งบการเงินรวม (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน		
- ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,386,272.40	2,455,803.84
- ครบกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี ถึง 5ปี	8,974,453.86	8,936,542.30
- ครบกำหนดชำระมากกว่า 5 ปี ถึง 15 ปี	20,151,001.20	22,408,790.19
รวม	31,511,727.46	33,801,136.33
หัก รายได้ดอกเบี้ยรอรับรู้	(13,529,486.86)	(14,797,352.77)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ	17,982,240.60	19,003,783.56
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(803,990.12)	(845,717.99)
สุทธิ	17,178,250.48	18,158,065.57

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน เป็นการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารสถานที่ของผู้ซื้อกระแสไฟฟ้า ผู้ซื้อตกลงทำสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้าโดยจ่ายชำระค่าซื้อกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อยเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนดในสัญญา รวมระยะเวลา 15 ปี เริ่มผลิตและขายกระแสไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2565 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาบริษัทย่อยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ซื้อในราคา 100.00 บาท ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญาขายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเห็นว่าสัญญาดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าและมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าเงินทุน

รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเงินทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)
	2565
รายได้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน	18,900,000.00
ต้นทุนขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน	(17,305,000.00)
กำไรจากการขายสินทรัพย์	1,595,000.00
รายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้สำหรับปี	410,283.06

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ  
( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
				31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	มูลค่าตามบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	ราคาทุน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โชนดาวน์ส์ จำกัด	ให้บริการบริหารจัดการด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งการซื้อและ การขายเช่าและบริการเกี่ยวเนื่อง กับอสังหาริมทรัพย์	ลักษณะ ความสัมพันธ์ ร้อยละ 49.00	3,000,000.00	49.00	49.00	0.00	122,935,115.86	0.00	144,550,000.00
บริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด	วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์	ลักษณะ ความสัมพันธ์ ร้อยละ 40.00	1,250,000.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
หัก ค่าเผื่อการต่ออายุเงินลงทุน	ปัญหาประดิษฐ์	มีการรวมการร่วม							
	รวม					0.00	122,935,115.86	0.00	145,050,000.00
	สุทธิ					0.00	0.00	0.00	(18,583,723.23)
						0.00	122,935,115.86	0.00	126,466,276.77

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกณิษฐ์ สารภาพ )

9.1 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน 14,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด ในราคา 144.55 ล้านบาท โดยทยอยจ่าย 3 งวด และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าซื้อหุ้นสามัญครบแล้ว
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทร่วม (บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด) ดังนี้ 1) บริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทั้งหมดได้ ทำให้พนักงานบางส่วนร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้จ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระและพนักงานได้หยุดปฏิบัติงาน ซึ่งการหยุดปฏิบัติงานของพนักงานอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทร่วม รวมถึงไม่จ่ายชำระค่าบริการที่ค้างชำระ , 2) คณะกรรมการของบริษัทร่วมทั้งหมด 3 ท่าน ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทร่วม เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งกันในการบริหารงาน และ 3) บริษัทร่วมได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทร่วมไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงพิจารณาตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจำนวน
- ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 ได้มีมติให้เสนอขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมด จำนวน 14,700 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ ในบริษัทร่วมได้อีก และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น ในราคาทั้งสิ้น 1 บาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 122.94 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 126.47 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกฤษนิษฐ์ สารภาพ )

- งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

	งบการเงินรวม (บาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม	0.00	48,452,435.64
หนี้สินรวม (บาท)	0.00	47,949,621.08
รายได้รวมสำหรับปี	0.00	174,158,051.33
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	0.00	(7,983,156.17)

## 9.2 บริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด

- บริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยเรียกและรับชำระค่าหุ้นจัดตั้งบริษัทร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้บริษัทฯ ทำการถอนหุ้นลงทุนในบริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด เนื่องจากการทำงานไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และเกิดข้อขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 บริษัท เอ็น จิน ดี เอ็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกฤษนิษฐ์ สารภาพ )

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
				31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	ราคาหุ้น	
						31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
Qualitech Myanmar Company Limited	ให้บริการงานวิศวกรรมความปลอดภัย ในประเทศพม่า และประกอบธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมีกรรมการและ ผู้บริหารร่วมกัน	200,000 เหรียญสหรัฐ	80.00	5,323,600.00	5,323,600.00	
บริษัท ดูเวลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ให้บริการด้านวิศวกรรมตรวจสอบ	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการและ ผู้บริหารร่วมกัน	9,930,000 บาท	99.99	14,413,500.00	14,413,500.00	
บริษัท คาวอลิเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่น	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการและ ผู้บริหารร่วมกัน	17,500,000 บาท	99.99	17,849,930.00	12,249,930.00	
					37,587,030.00	31,987,030.00	
					(5,323,600.00)	(5,323,600.00)	
					32,263,430.00	26,663,430.00	

หัก ค่าเผื่อการต่อค้าของเงินลงทุนใน Qualitech Myanmar Company Limited

สุทธิ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกณินันท์ สารภาพ )

10.1 บริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด

- ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทย่อย ได้เรียกและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มอกร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท รวมเป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 17.50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 35 บาท)
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 มีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวน 149,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 37.33 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 99.99 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

10.2 งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ  
( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกฤษณิษฐ์ สารภาพ )

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม (บาท)									
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องมั่ง ติดตั้งใช้งาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	งานระบบ สาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
สินทรัพย์ราคาทุน :										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	47,981,180.48	62,237,904.91	20,274,070.86	10,976,363.62	212,885,000.54	16,237,833.43	2,746,683.78	46,260,081.01	1,410,343.03	421,009,461.66
ซื้อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	475,831.66	8,845,270.78	3,020,701.06	0.00	56,052.81	1,128,875.00	13,526,731.31
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ โอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน อื่นนอกจากค่าตามนิยาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,233.66	0.00	2,411,233.66
จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(610,396.43)	(610,396.43)
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	(333,891.11)	(299,076.78)	(17,990,189.33)	(2,158,678.78)	0.00	(3,913,430.59)	(1,152,828.92)	(25,848,095.51)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	47,981,180.48	62,237,904.91	19,940,179.75	11,185,088.50	203,689,117.60	17,118,850.10	2,746,683.78	44,813,936.89	775,992.68	410,488,934.69
ซื้อเพิ่ม	0.00	0.00	483,200.00	541,347.39	5,976,267.17	2,185,187.66	88,491.20	60,350.00	3,558,970.71	12,893,814.13
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,962.61	0.00	4,888,962.61
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	(2,870,635.05)	(244,085.53)	(7,487,862.54)	(1,547,748.99)	0.00	(6,018,804.68)	(264,557.87)	(18,433,694.66)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	47,981,180.48	62,237,904.91	20,691,649.75	11,550,789.22	202,948,062.14	17,848,810.47	2,835,174.98	43,744,444.82	(4,070,405.52)	409,838,016.77
ค่าเสื่อมราคาสะสม :										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	0.00	26,286,201.87	8,230,656.80	10,258,477.45	175,176,505.77	13,445,457.97	2,263,217.06	26,121,641.66	0.00	261,782,158.58
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0.00	2,925,387.83	983,935.18	277,767.85	13,259,229.11	1,799,514.49	136,126.90	904,309.16	0.00	20,286,270.52
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,966.83	0.00	650,966.83
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	(333,888.11)	(286,368.76)	(11,319,549.41)	(2,031,123.94)	0.00	(3,502,466.66)	0.00	(17,473,396.88)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	0.00	29,211,589.70	8,880,703.87	10,281,841.54	177,065,231.08	13,232,837.91	2,399,343.96	24,174,450.99	0.00	265,245,999.05
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0.00	2,925,387.83	1,406,498.13	353,904.50	11,574,841.17	2,157,017.26	118,206.71	4,662,951.08	0.00	23,198,806.68
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,441.03	0.00	1,531,441.03
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	0.00	32,136,977.53	9,886,018.02	10,395,329.03	181,626,584.09	13,864,240.91	2,517,550.67	28,695,884.46	0.00	279,122,584.71
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี	47,981,180.48	33,026,315.21	11,059,475.88	903,246.96	26,623,886.52	3,886,012.19	347,339.82	20,639,485.90	775,992.68	145,242,935.64
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	47,981,180.48	30,100,927.38	10,805,631.73	1,155,460.19	21,321,478.05	3,984,569.56	317,624.31	15,048,560.36	0.00	130,715,432.06
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566										

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกฤษณีย์ สารภาพ )

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)				ยานพาหนะ	งบระหว่างก่อสร้าง	รวม	
			เครื่องแต่งติดตั้งสำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	งบระบบสาธารณูปโภค				
ดินทรัพย์สินราคาทุน :										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	47,981,180.48	62,237,904.91	19,989,926.33	10,921,779.60	211,554,315.29	16,014,380.06	2,746,683.78	45,810,248.49	1,410,343.03	418,666,761.97
ซื้อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	475,831.66	8,493,295.78	2,986,404.80	0.00	56,052.81	1,128,875.00	13,140,460.05
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,233.66	0.00	2,411,233.66
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นนอกจากราคาค่าความนิยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(610,396.43)	(610,396.43)
จำหน่าย	0.00	0.00	(49,746.58)	(284,646.98)	(17,602,474.76)	(2,114,457.98)	0.00	(3,913,430.59)	(1,152,828.92)	(25,117,585.81)
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	0.00	31,970.00	(50,964.39)	18,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	47,981,180.48	62,237,904.91	19,940,179.75	11,144,934.28	202,394,171.92	16,905,321.27	2,746,683.78	44,364,104.37	775,992.68	408,490,473.44
ซื้อเพิ่ม	0.00	0.00	483,200.00	535,055.39	5,936,569.04	2,059,247.13	88,491.20	60,350.00	3,558,970.71	12,721,883.47
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,962.61	0.00	4,888,962.61
จำหน่าย	0.00	0.00	(2,870,635.05)	(244,085.53)	(7,295,062.54)	(1,547,748.99)	0.00	(6,018,804.68)	(264,557.87)	(18,240,894.66)
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	3,138,905.05	68,438.86	770,539.91	92,521.70	0.00	0.00	(4,070,405.52)	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	47,981,180.48	62,237,904.91	20,691,649.75	11,504,343.00	201,806,218.33	17,509,341.11	2,835,174.98	43,294,612.30	0.00	407,860,424.86
ค่าเสื่อมราคาสะสม :										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	0.00	26,286,201.87	7,946,513.27	10,237,635.22	174,876,982.39	13,353,792.84	2,263,217.06	26,016,189.36	0.00	260,980,532.01
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0.00	2,925,387.83	983,935.18	268,116.03	12,981,070.69	1,755,893.33	136,126.90	814,342.86	0.00	19,864,872.82
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,966.83	0.00	650,966.83
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	0.00	0.00	(49,744.58)	(271,943.96)	(11,279,022.09)	(1,990,387.25)	0.00	(3,502,466.66)	0.00	(17,093,564.54)
โอนระหว่างประเภท	0.00	0.00	0.00	31,965.00	(50,954.39)	18,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	0.00	29,211,589.70	8,880,703.87	10,265,772.29	176,528,076.60	13,138,288.31	2,399,343.96	23,979,032.39	0.00	264,402,807.12
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0.00	2,925,387.83	1,406,498.13	344,341.14	11,325,430.57	2,095,343.10	118,206.71	4,572,984.78	0.00	22,788,192.26
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,441.03	0.00	1,531,441.03
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	0.00	0.00	(401,183.98)	(240,417.01)	(6,902,768.73)	(1,525,614.26)	0.00	(1,672,958.64)	0.00	(10,742,942.62)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	0.00	32,136,977.53	9,886,018.02	10,369,696.42	180,950,738.44	13,708,017.15	2,517,550.67	28,410,499.56	0.00	277,979,497.79
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	47,981,180.48	33,026,315.21	11,059,475.88	879,161.99	25,866,095.32	3,767,032.96	347,339.82	20,385,071.98	775,992.68	144,087,666.32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	47,981,180.48	30,100,927.38	10,805,631.73	1,134,646.58	20,855,479.89	3,801,323.96	317,624.31	14,884,112.74	0.00	129,880,927.07

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกัญฉวี สารภาพ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ราคาทุน จำนวน 218.65 ล้านบาท และ 218.21 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม และจำนวน 218.35 ล้านบาท และ 217.93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ดำเนินงานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาทุนจำนวนเงิน 61.56 ล้านบาท และ 36.94 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดจำหน่ายไว้เป็นหลักประกันวงเงิน เบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อตัวเงิน 60 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน 30 ล้านบาท

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		
	ยานพาหนะ	พื้นที่อาคาร	รวม
สินทรัพย์ราคาทุน :			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	16,012,448.63	0.00	16,012,448.63
ซื้อเพิ่ม	4,299,000.00	0.00	4,299,000.00
โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,411,233.66)	0.00	(2,411,233.66)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	17,900,214.97	0.00	17,900,214.97
ซื้อเพิ่ม	7,752,477.75	1,106,809.62	8,859,287.37
โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4,888,962.61)	0.00	(4,888,962.61)
จำหน่าย	0.00	(1,106,809.62)	(1,106,809.62)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	20,763,730.11	0.00	20,763,730.11
ค่าเสื่อมราคาสะสม :			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,908,244.99	0.00	1,908,244.99
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,989,068.72	0.00	1,989,068.72
โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(650,966.83)	0.00	(650,966.83)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,246,346.88	0.00	3,246,346.88
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,673,661.52	184,468.26	2,858,129.78
โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,531,441.03)	0.00	(1,531,441.03)
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	0.00	(184,468.26)	(184,468.26)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4,388,567.37	0.00	4,388,567.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	14,653,868.09	0.00	14,653,868.09
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	16,375,162.74	0.00	16,375,162.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยานพาหนะราคาทุนจำนวนเงิน 20.76 ล้านบาท และ 17.90 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



13. ค่าความนิยม

บริษัทย่อย พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

ปี 2567 - 2570

อัตราดอกเบี้ยโต	7.98
อัตราคิดลดก่อนภาษี	6.73

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราดอกเบี้ยโตจากผลประกอบการในอดีต และการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)					
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		สินทรัพย์ระหว่างทำ		รวม	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ราคาทุน :						
ยอดคงเหลือต้นปี	5,218,405.48	4,567,759.05	0.00	0.00	5,218,405.48	4,567,759.05
เพิ่มขึ้น	107,200.00	672,346.43	1,820,000.00	0.00	1,927,200.00	672,346.43
ตัดจำหน่าย	(120,500.00)	(21,700.00)	0.00	0.00	(120,500.00)	(21,700.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	7,025,105.48	5,218,405.48	1,820,000.00	0.00	7,025,105.48	5,218,405.48
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :						
ยอดคงเหลือต้นปี	3,133,112.76	2,729,796.63	0.00	0.00	3,133,112.76	2,729,796.63
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	392,468.54	403,316.13	0.00	0.00	392,468.54	403,316.13
ยอดคงเหลือปลายปี	3,525,581.30	3,133,112.76	0.00	0.00	3,525,581.30	3,133,112.76
มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ - ตามบัญชี						
ยอดคงเหลือต้นปี	2,085,292.72	1,837,962.42	0.00	0.00	2,085,292.72	1,837,962.42
ยอดคงเหลือปลายปี	1,679,524.18	2,085,292.72	1,820,000.00	0.00	3,499,524.18	2,085,292.72

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกฤษณ์ สุรภาพ )

15. สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม

งบการเงินรวม (บาท)					
ณ วันที่	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	ณ วันที่	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	ณ วันที่
1 มกราคม 2565	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.2)	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.4)	31 ธันวาคม 2565	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.2)	31 ธันวาคม 2566
354,447.77	73,180.71	0.00	427,628.48	377,219.55	804,848.03
342,827.04	(70,431.29)	0.00	272,395.75	(68,350.33)	204,045.42
0.00	1,117,625.12	0.00	1,117,625.12	(1,117,625.12)	0.00
686.03	69,508.88	0.00	70,194.91	3,880.13	74,075.04
1,464,516.22	112,897.81	(363,425.83)	1,213,988.20	280,132.19	1,539,415.41
1,066,844.82	(1,066,844.82)	0.00	0.00	3,706,115.42	3,706,115.42
3,229,321.88	235,936.41	(363,425.83)	3,101,832.46	3,181,371.84	6,328,499.32
รวม					

ดูหนึ่การค่า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)  
 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)  
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ค่าเพื่อการต่อค่า)  
 สินทรัพย์ในหุ้นสามัญ (ค่าเพื่อการต่อค่า)  
 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)					
ณ วันที่	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	ณ วันที่	บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้	ณ วันที่
1 มกราคม 2565	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.2)	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.4)	31 ธันวาคม 2565	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 23.2)	31 ธันวาคม 2566
354,447.77	73,180.71	0.00	427,628.48	377,219.55	804,848.03
342,827.04	(70,431.29)	0.00	272,395.75	(68,350.33)	204,045.42
0.00	1,117,625.12	0.00	1,117,625.12	(1,117,625.12)	0.00
219,044.65	101,116.65	0.00	320,161.30	22,146.18	342,307.48
686.03	69,508.88	0.00	70,194.91	3,880.13	74,075.04
1,448,853.53	111,485.39	(363,425.83)	1,196,913.09	262,753.63	1,513,240.74
1,066,844.82	(1,066,844.82)	0.00	0.00	3,706,115.42	3,706,115.42
3,432,703.84	335,640.64	(363,425.83)	3,404,918.65	3,186,139.46	6,644,632.13
รวม					

ดูหนึ่การค่า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)  
 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)  
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ค่าเพื่อการต่อค่า)  
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเพื่อการต่อค่า)  
 สินทรัพย์ในหุ้นสามัญ (ค่าเพื่อการต่อค่า)  
 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกนิษฐ สารภาพ )

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2566	2565
สินทรัพย์รอการขาย	1,152,359.82	1,167,191.74
อื่นๆ	511,158.66	811,508.66
รวม	1,663,518.48	1,978,700.40
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,152,359.82)	(1,167,191.74)
สุทธิ	511,158.66	811,508.66

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14,377,456.78	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	7,741,711.57
รวม	14,377,456.78	7,741,711.57

17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่ง จำนวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ลบด้วยอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 11)

17.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่ง จำนวน 7.41 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขายลดตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย ลบด้วยอัตราร้อยละ 1.8425 ต่อปี ค้ำประกันโดยโอนสิทธิการรับจากลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 6) และจำหน่ายสิทธิการรับเงินฝากประจำธนาคารดังกล่าว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นายชิตวิวัฒน์ ชีรกุลชัยโรจน์ )

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เจ้าหนี้การค้า	24,609,737.45	15,988,907.48	24,977,958.07	17,728,386.97
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,412,182.57	21,886,541.38	15,818,388.60	21,190,566.05
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	2,648,571.75	3,166,233.02	2,591,206.79	3,110,151.83
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	634,263.90	1,630,780.83	634,263.90	1,630,780.83
อื่น ๆ	625,126.85	233,874.63	355,521.45	210,716.50
รวม	<u>44,929,882.52</u>	<u>42,906,337.34</u>	<u>44,377,338.81</u>	<u>43,870,602.18</u>

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

19.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า	10,522,223.00	6,820,166.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย	(852,863.88)	(190,586.87)
รวม	<u>9,669,359.12</u>	<u>6,629,579.13</u>
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,389,118.07)	(3,185,562.40)
สุทธิ	<u>6,280,241.05</u>	<u>3,444,016.73</u>

19.2 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ราคาทุนที่อยู่ในระหว่างการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ยานพาหนะ	<u>20,763,730.11</u>	<u>17,900,214.97</u>

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

20. ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

- 20.1 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
- 20.2 โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมวลการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
- 20.3 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ยอดคงเหลือต้นปี	20,009,067.38	23,706,061.70	19,902,113.23	23,627,748.24
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	791,793.53	(6,042,996.83)	833,188.51	(6,042,996.83)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	3,394,216.38	2,346,002.51	3,328,902.20	2,317,361.82
ผลประโยชน์จ่ายลดลง	(530,133.33)	0.00	(530,133.33)	0.00
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>23,664,943.96</u>	<u>20,009,067.38</u>	<u>23,534,070.61</u>	<u>19,902,113.23</u>

20.4 ข้อสมมติฐานหลักในการประมวลการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราคิดลด	2.76 – 3.26	2.82 – 3.18	2.76	2.82
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4	4	4	4

20.5 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรารมณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO2017”)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

20.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(1,309,921.89)	1,419,385.11	(1,298,508.57)	1,406,726.25
อัตรการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	1,263,420.49	(1,179,047.01)	1,251,902.07	(1,168,546.02)
อัตรการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)	(1,448,139.37)	1,592,700.04	(1,433,515.41)	1,575,987.40

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหว้งภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

21. ดำรงตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำรองตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำไปจ่ายเงินปันผลได้

22. เงินปันผลจ่าย

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมจำนวนเงิน 19.71 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

23. ภาษีเงินได้

23.1 การคำนวณภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปีบวกกลับด้วยสำรองค่าใช้จ่ายและรายการอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ยกเว้นกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ  
( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

23.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	863,571.83	1,625,361.06	0.00	1,040,418.45
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(3,181,371.84)	(235,936.41)	(3,186,139.46)	(335,640.64)
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	<u>(2,317,800.01)</u>	<u>1,389,424.65</u>	<u>(3,186,139.46)</u>	<u>704,777.81</u>

23.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(143,454,106.68)	19,370,966.44	(152,429,143.75)	19,004,726.78
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
ภาษีเงินได้	(28,690,821.34)	3,874,193.29	(30,485,828.75)	3,800,945.36
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	29,161,987.74	7,652,013.57	29,836,638.22	3,238,459.84
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี	(460,897.92)	(407,542.86)	(256,115.54)	(356,778.73)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(334,488.25)	(3,862,056.61)	0.00	0.00
รายได้ที่ถือเป็นรายได้เพิ่มทางภาษี	545,708.97	91,328.69	0.00	0.00
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(112,186.57)	(1,247,201.04)	0.00	(1,247,201.04)
ผลกระทบจากการตัดรายการกับ				
บริษัทย่อย	8,328.19	19,337.23	0.00	0.00
กำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน				
- ยกเว้นภาษี	(2,435,430.83)	(4,108,835.87)	(2,280,833.39)	(3,830,609.99)
- ลดอัตราภาษี	0.00	(900,037.63)	0.00	(900,037.63)
รวมภาษีเงินได้	<u>(2,317,800.01)</u>	<u>1,389,424.65</u>	<u>(3,186,139.46)</u>	<u>704,777.81</u>
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ	2	7	2	4

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



23.4 ภาษีเงินได้ที่รับไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ บริษัทร่วม	791,793.53	6,042,996.83	833,188.51	6,042,996.83
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	0.00	580,101.04	0.00	0.00
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(45,295.02)	(363,425.83)	(53,574.02)	(363,425.83)
สุทธิจากภาษีเงินได้	746,498.51	6,259,672.04	779,614.49	5,679,571.00

24. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

24.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการค้า	นโยบายการกำหนดราคา
<b>บริษัทย่อย</b>			
Qualitech Myanmar Company Limited	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 และมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	รายได้ - ค่าจ้างงาน รายได้ - ค่าบริหารจัดการ	ใกล้เคียงกับราคาตลาด ราคาตามที่ตกลงกัน
บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทค จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	รายได้ - ค่าจ้างงาน รายได้ - ค่าเช่า รายได้ - ค่าบริหารจัดการ รายได้ - ค่าบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุ ค่าจ้างผู้รับเหมา ค่าบริการอื่น ๆ ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ใกล้เคียงกับราคาตลาด ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน ใกล้เคียงกับราคาตลาด ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการค้า	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท ควอลิเทค โชลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการและ ผู้บริหารร่วมกัน	รายได้ - ค่าเช่า รายได้ - ค่าบริหารจัดการ	ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น</u>			
บริษัท ครีเอทีฟ โชลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด	มีถือหุ้นและกรรมการ และผู้บริหารร่วมกัน ใน บริษัทย่อย	ค่าจ้างงาน ค่าบริหารจัดการ	ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน

24.2 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
<u>บริษัทย่อย</u>		
Qualitech Myanmar Company Limited		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	0.00	20,634.78
บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทค จำกัด		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	93,522.35	83,910.69
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9,585.05	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	377,932.56	1,781,303.90
บริษัท ควอลิเทค โชลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	27,400.00	27,400.00
	<u>งบการเงินรวม (บาท)</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)</u>
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น</u>		
บริษัท ครีเอทีฟ โชลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	0.00	21,400.00
	0.00	0.00

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

24.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
	2566		2565	
<b>บริษัทย่อย</b>				
Qualitech Myanmar Company Limited				
รายได้ - ค่าจ้างงาน		0.00		472,000.00
รายได้อื่น - ค่าบริหารจัดการ		30,757.53		126,515.94
บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทค จำกัด				
รายได้ - ค่าจ้างงาน		0.00		43,000.00
รายได้อื่น - ค่าเช่า		261,029.01		257,111.92
รายได้อื่น - ค่าบริหารจัดการ		224,299.08		420,560.76
รายได้อื่น - ค่าบริการอื่น ๆ		75,501.54		49,064.07
ต้นทุนขายและให้บริการ - ค่าวัสดุ		8,987,243.00		10,602,310.00
ต้นทุนขายและให้บริการ - ค่าจ้างผู้รับเหมา		161,800.00		94,230.00
ต้นทุนขายและให้บริการ - ค่าบริการอื่นๆ		0.00		9,000.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร - ค่าบริการอื่นๆ		0.00		29,220.00
บริษัท ควอลลิเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด				
รายได้อื่น - ค่าเช่า		36,000.00		36,000.00
รายได้อื่น - ค่าบริหารจัดการ		120,000.00		230,000.00
		<b>งบการเงินรวม (บาท)</b>		<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)</b>
		<b>2566</b>	<b>2565</b>	<b>2566</b>
				<b>2565</b>
<b>บริษัทเกี่ยวข้องกันอื่น</b>				
บริษัท ศรีเอทีพี โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด				
ต้นทุนขายและให้บริการ - ค่าจ้างงาน	0.00	435,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร - ค่าบริหารจัดการ	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00

24.4 รายการอื่นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
	2566		2565	
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทค จำกัด				
สินทรัพย์ถาวร - อุปกรณ์		220,000.00		602,800.00

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

25. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร

26. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหารและให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อันได้แก่ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย ค่าตอบแทนผู้บริหารบางส่วน ได้แสดงรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(558,230.66)	945,210.94	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	233,294,848.60	222,113,924.46	229,035,859.02	218,244,334.76
ค่าเสื่อมราคา	26,056,936.46	22,275,339.24	25,646,322.04	21,853,941.54
วัสดุใช้ไป	22,516,991.69	21,564,496.82	31,501,956.17	31,980,680.21
ค่าจ้างผู้รับเหมา	47,441,758.26	35,604,751.60	47,483,519.08	35,619,523.32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	8,621,702.63	8,893,407.10	8,456,827.26	8,527,264.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	12,108,124.78	11,851,512.26	11,726,326.39	11,300,082.37
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษา	15,262,230.09	17,179,113.71	14,806,537.07	16,865,868.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,379,773.69	4,044,971.28	3,372,716.77	4,018,335.55
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,342,600.00	1,494,400.00	2,342,600.00	1,494,400.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	29,201,949.00	24,708,116.44	28,841,949.00	24,258,116.44
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	7,092,735.10	(9,371,083.36)	7,092,735.10	(9,371,083.36)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	(500,000.00)	18,583,723.23	(500,000.00)	20,335,166.43
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม	122,935,115.86	0.00	126,466,276.77	0.00

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

**28. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน**

28.1 กลุ่มบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ในงานให้บริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและบริการตรวจสอบต่าง ๆ และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 4 วันที่ 4 มีนาคม 2556 (ได้ลดภาษีเงินได้), ฉบับที่ 5 วันที่ 21 มีนาคม 2559, ฉบับที่ 6 วันที่ 27 มีนาคม 2560 และฉบับที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 (บริษัทย่อย) ซึ่งสิทธิพิเศษที่สำคัญที่ได้รับมีดังนี้

28.1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ

28.1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

28.1.3 ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

28.2 รายได้ของกลุ่มบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำแนกตามส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม		ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	การลงทุน		การลงทุน			
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขาย	0.00	18.90	19.72	13.78	19.72	32.68
รายได้จากการให้บริการ	204.21	195.82	203.66	226.87	407.87	422.69
รายได้อื่น	0.33	0.26	2.68	2.04	3.01	2.30
รวมรายได้	204.54	214.98	226.06	242.69	430.60	457.67

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

29. ส่วนงานดำเนินงาน

- 29.1 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร
- 29.2 กลุ่มบริษัท ดำเนินงานในส่วนงานหลักคือ 1) การให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของงานเชื่อมโลหะ งานโลหะและอุปกรณ์ที่สำคัญ 2) ขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้บริการด้านวิศวกรรมตรวจสอบ และ 3) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่น
- 29.3 กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้จากการให้บริการไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการรวม กลุ่มบริษัท จึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
- 29.4 รายได้แยกตามลักษณะส่วนงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	
	2566	2565
รายได้จากการขาย	19.72	32.68
รายได้จากการให้บริการ		
การทดสอบโดยไม่ทำลาย	185.66	206.40
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ	174.09	189.34
อื่น ๆ	48.12	26.95
รวม	407.87	422.69
รวม	427.59	455.37

- 29.5 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 146.83 ล้านบาท และ 156.79 ล้านบาท ตามลำดับ

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4.13

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

30.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้าและเรียกเก็บเงินตามส่วนของงานที่ทำเสร็จ สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)										
	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว		อัตราดอกเบี้ยคงที่		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ย		
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	31.70	32.73	0.00	0.00	0.36	2.52	32.06	35.25	0.15% - 0.55%	0.08% - 0.35%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	0.00	0.00	0.00	0.00	104.38	99.14	104.38	99.14	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	8	0.00	0.00	17.98	19.00	0.00	0.00	17.98	19.00	8.38% - 8.71%	8.38%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	-	0.70%
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>											
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น											
จากสถาบันการเงิน	17	0.00	0.00	14.38	7.74	0.00	0.00	14.38	7.74	6.10%	3.9875%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.93	42.91	44.93	42.91	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	0.00	0.00	9.67	6.63	0.00	0.00	9.67	6.63	0.00% - 6.47%	0.00% - 5.40%

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)										
		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว		อัตราดอกเบี้ยคงที่		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ย		
หมายเหตุ		2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>												
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	19.56	23.84	0.00	0.00	0.31	2.44	19.87	26.28	0.15% - 0.55%	0.15% - 0.35%
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	0.00	0.00	0.00	0.00	95.05	94.41	95.05	94.41	-	-
	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	-	0.70%
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น												
	จากสถาบันการเงิน	17	0.00	0.00	14.38	7.74	0.00	0.00	14.38	7.74	6.10%	3.9875%
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	43.87	44.38	43.87	-	-
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	0.00	0.00	9.67	6.63	0.00	0.00	9.67	6.63	0.00% - 6.47%	0.00%-5.40%

### 30.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

กลุ่มบริษัท มีรายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ดังนี้

		งบการเงินรวม (บาท)				
หมายเหตุ		ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	3 - 5 ปี	รวม	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
	จากสถาบันการเงิน	17	14,377,456.78	0.00	0.00	14,377,456.78
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	44,929,882.52	0.00	0.00	44,929,882.52
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	3,453,040.80	4,502,280.90	1,714,037.42	9,669,359.12
	รวม		<u>62,760,380.10</u>	<u>4,502,280.90</u>	<u>1,714,037.42</u>	<u>68,976,698.42</u>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
	จากสถาบันการเงิน	17	7,741,711.57	0.00	0.00	7,741,711.57
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	42,906,337.34	0.00	0.00	42,906,337.34
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	3,264,771.28	2,792,186.64	572,621.21	6,629,579.13
	รวม		<u>53,912,820.19</u>	<u>2,792,186.64</u>	<u>572,621.21</u>	<u>57,277,628.04</u>

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )



หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	3 - 5 ปี	รวม	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	14,377,456.78	0.00	0.00	14,377,456.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	44,377,338.81	0.00	0.00	44,377,338.81
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	3,453,040.80	4,502,280.90	1,714,037.42	9,669,359.12
รวม		<u>62,207,836.39</u>	<u>4,502,280.90</u>	<u>1,714,037.42</u>	<u>68,424,154.71</u>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	7,741,711.57	0.00	0.00	7,741,711.57
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	43,870,602.18	0.00	0.00	43,870,602.18
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	3,264,771.28	2,792,186.64	572,621.21	6,629,579.13
รวม		<u>54,877,085.03</u>	<u>2,792,186.64</u>	<u>572,621.21</u>	<u>58,241,892.88</u>

30.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัท จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

31.1 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างกับผู้ขายหลายราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวนเงิน 38.70 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 33.75 ล้านบาท และ 45.08 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

31.2 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันผลงานให้แก่ลูกค้าบางรายของบริษัทฯ และค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวนเงิน 10.99 ล้านบาท และ 8.30 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 11)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

**31.3** เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้เกิดเหตุการณ์เปลวไฟปะทุขึ้นบริเวณถังบรรจุสารเคมี ส่งผลให้ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวและประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยผู้ว่าจ้าง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยังไม่สามารถประมาณมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ

ในระหว่างไตรมาส 1/2566 พนักงานอัยการได้ยื่นคำวินิจฉัยต่อบริษัทฯ (จำเลยร่วม) ให้ร่วมชดเชยค่าเสียหายแก่มารดาของผู้รับเหมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 4.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล

**31.4** บริษัทฯ มีคดีที่ผูกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวนเงิน 6.69 ล้านบาท ศาลพิพากษายกฟ้อง และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คดีนี้จึงถือว่าสิ้นสุดแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายจากคดีความ

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์" ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 ถึง 9 ของค่าจ้างตามอายุการทำงานของพนักงาน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ส่วนที่พนักงานจ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกนั้น ๆ เสียชีวิต ทูพพลภาพ เกษียณอายุหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็นจำนวนเงิน 3.48 ล้านบาท และ 2.59 ล้านบาท ตามลำดับ

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 : 1 และ 0.46 : 1 ในงบการเงินรวม และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.53 : 1 และ 0.45 : 1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )

34. การจัดประเภทบัญชีใหม่

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการบัญชีใหม่สำหรับปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (บาท)		
	ก่อนจัดประเภท	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	99,988,203.49	(1,655,623.14)	98,332,580.35
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	58,521,951.86	1,655,623.14	60,177,575.00

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		
	ก่อนจัดประเภท	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	94,409,624.05	(1,655,623.14)	92,754,000.91
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	58,536,165.78	1,655,623.14	60,191,788.92

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

( นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ )